



Ford Transit Hoàn Toàn Mới Thiết Lập Chuẩn Mực Cho Vận Tải Hành Khách Cao Cấp Tại Việt Nam

- Ford Việt Nam chính thức giới thiệu 03 phiên bản Transit Hoàn Toàn Mới: Trend 16 chỗ, Premium 16 chỗ và Premium+ 18 chỗ với phong cách thiết kế hiện đại, tiện nghi, thiết thực. Xe được trang bị động cơ 2.3L Diesel mới và hộp số sàn 6 cấp đem đến khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.
- Hiệu suất và tiện nghi hàng đầu phân khúc: Transit Hoàn Toàn Mới sở hữu khả năng vận hành vượt trội, sự tiện nghi và hàng loạt công nghệ thông minh hàng đầu.
- Giải pháp Quản lý Kinh doanh toàn diện: Ford giới thiệu Upfleet – hệ thống quản lý đội xe bao gồm: Gói dịch vụ Uptime để tối ưu thời gian xe hoạt động và Giải pháp Quản lý Đội xe.

Hà Nội, Việt Nam, Ngày 05 tháng 07 năm 2024 – Ford Việt Nam chính thức ra mắt dòng xe Ford Transit Hoàn Toàn Mới với 03 phiên bản: Trend 16 chỗ, Premium 16 chỗ và Premium+ 18 chỗ. Tự hào lắp ráp tại nhà máy Ford Hải Dương, Ford Transit Hoàn Toàn Mới sở hữu phong cách thiết kế hiện đại, nâng tầm sự thoải mái, tiện nghi, đi kèm bộ giải pháp quản lý kinh doanh toàn diện với tên gọi 'Upfleet' được phát triển dựa trên kinh nghiệm gần ba thập kỷ dẫn đầu phân khúc xe thương mại tại Việt Nam.

Thiết Kế Mới Táo Bạo Cùng Kích Thước Dẫn Đầu Phân Khúc

Transit Hoàn Toàn Mới phản ánh cam kết của Ford liên tục cải tiến và hoàn thiện. Mẫu xe không chỉ sở hữu phong cách thiết kế hiện đại, mà còn đặc biệt tiện nghi và thiết thực. Mục tiêu chính chúng tôi mong muốn đạt được nằm ở sự thấu hiểu khách hàng qua đó đem đến những gì khách hàng mong đợi ở một chiếc xe thương mại.

Transit Hoàn Toàn Mới sở hữu kích thước lớn nhất phân khúc:

- **Bản Trend:** 5998 x 2068 x 2485 mm
- **Bản Premium:** 5998 x 2068 x 2775 mm
- **Bản Premium+:** 6703 x 2164 x 2775 mm

Cả ba phiên bản có cùng chiều dài cơ sở 3750 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Bản Premium+ 18 chỗ nổi bật với trục bánh kép sau mang lại vẻ ngoài ấn tượng. Thiết kế xe liền



mạch với các đường nét vuốt dọc theo thân xe mạnh mẽ, phần đầu xe nổi bật, vát xuống và cụm đèn LED chữ C đặc trưng Ford.

Sự Kết Hợp Giữa Tiện Nghi Cao Cấp Và Công Nghệ Hiện Đại

Transit Hoàn Toàn Mới sở hữu cabin cao cấp và tiện nghi, được thiết kế tỉ mỉ đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp. Các tính năng nổi bật có thể kể đến là màn hình kép 12,3 inch cho bảng đồng hồ và màn hình trung tâm tốt nhất phân khúc ở hai phiên bản Premium và Premium+, tích hợp với Apple CarPlay và Android Auto không dây đem đến trải nghiệm lái hiện đại và kết nối.

Bố trí chỗ ngồi linh hoạt gồm chỗ ngồi đơn, kép và ba chỗ ngồi với tùy chọn gấp gọn cung cấp không gian rộng rãi cho hành khách và hành lý. Sự linh hoạt này cho phép khách hàng tùy chỉnh nội thất để đáp ứng từng nhu cầu cụ thể.

Nhằm đem đến không gian gọn gàng, rộng rãi, Transit Hoàn Toàn Mới cung cấp các giải pháp để đồ cho lái xe và hành khách. Hành khách trên xe dễ dàng tận hưởng sự thoải mái, linh hoạt từ giá hành lý phía trên (với các phiên bản Premium và Premium +), không gian phía dưới ghế, và hàng ghế cuối có thể gấp gọn mở rộng không gian để hành lý.

Ở các phiên bản Premium, Transit đem đến nhiều tiện ích như có thêm cửa gió điều hòa cho từng vị trí ngồi, cổng sạc USB cho hàng ghế sau, hệ thống ly nước, cửa trượt điện mở rộng tối đa. Tất cả góp phần mang lại trải nghiệm thoải mái và tiện lợi, tạo ấn tượng đầu tiên đầy hứng khởi cho mọi hành khách.

Hàng Loạt Tính Năng Tiện Nghi Nổi Bật

Tính năng	Transit Trend 16 chỗ	Transit Premium 16 chỗ	Transit Premium+ 18 chỗ
Bậc bước chân điện	✓	✓	✓
Cửa trượt điện mở rộng tối đa	-	✓	✓
Điều hòa tự động một vùng	-	✓	✓



Màn hình kép 12,3 inch cho bảng đồng hồ và màn hình trung tâm tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây	-	✓	✓
Hệ thống âm thanh 6 loa	✓	✓	✓
Cổng sạc USB cho hàng ghế sau	-	✓	✓
Chất liệu ghế nỉ kết hợp Vinyl	✓	✓	✓
Ghế lái chỉnh 6 hướng, có tựa tay	✓	✓	✓
Hàng ghế sau điều chỉnh ngả, có tựa tay	(Không có)	✓	✓
Giá hành lý phía trên	-	✓	✓

Tất cả tính năng trên của Transit Hoàn Toàn Mới góp phần nâng tầm tiện nghi và thoải mái cho mọi hành trình, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao từ khách hàng.

Khả Năng Vận Hành Và Tiết Kiệm Nhiên Liệu

Được trang bị động cơ Diesel 2.3L mới kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, Transit mang đến công suất ấn tượng 171 PS tại 3.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 425 Nm trong khoảng 1.400 - 2.400 vòng/phút. Động cơ này cho công suất tăng 26% và mô-men xoắn tăng 20% so với thế hệ trước, đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn êm ái.

Phiên bản	Động cơ	Hộp số	Dẫn động
Transit Trend 16 chỗ	Turbo Diesel 2.3L - TDCi	số sàn 6 cấp	Cầu sau
Transit Premium 16 chỗ	Turbo Diesel 2.3L - TDCi	số sàn 6 cấp	Cầu sau
Transit Premium+ 18 chỗ	Turbo Diesel 2.3L - TDCi	số sàn 6 cấp	Cầu sau

Bền Bỉ, Mạnh Mẽ

Được xây dựng trên nền tảng khung gầm mới, Transit Hoàn Toàn Mới sử dụng thép boron và thép cứng cường độ cao. Sự kết hợp này gia tăng độ cứng và độ chịu xoắn tối đa đồng thời giúp xe nhẹ và bền bỉ hơn so với các vật liệu truyền thống.

Những cải tiến này giúp giảm hao mòn và đảm bảo khung xe có thể chịu được tải trọng tối đa lên tới 4,6 tấn.

Transit đã được thử nghiệm theo Tiêu chuẩn Độ bền Toàn cầu của Ford. Thử nghiệm bao gồm khả năng kiểm soát lái của xe, đảm bảo chuyển làn an toàn trên đường cao tốc khi xe chở tải tối đa, cùng hơn 2 triệu km thử nghiệm bền bỉ trên nhiều cung đường trong các môi trường khắc nghiệt khác nhau, bao gồm cả ở Việt Nam.



Công Nghệ Hỗ Trợ Lái Hàng Đầu Phân Khúc

Tất cả các phiên bản của Transit được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ lái xe thông minh và an toàn, đem lại sự yên tâm khi di chuyển. Với cam kết trang bị cho khách hàng những tính năng thực sự quan trọng, tất cả các phiên bản của Transit Hoàn Toàn Mới sở hữu camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau giúp việc di chuyển trong không gian chật hẹp trở nên dễ dàng hơn.

Tính năng	Transit Trend 16 chỗ	Transit Premium 16 chỗ	Transit Premium+ 18 chỗ
Túi khí phía trước cho người lái và hành khách phía trước	-	✓	✓
Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế	-	✓	✓
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử	✓	✓	✓
Hệ thống Cân bằng Điện tử (ESP)	✓	✓	✓
Hệ thống Kiểm soát hành trình	✓	✓	✓
Hệ thống Chống trộm	✓	✓	✓
Đèn pha tự động	✓	✓	✓
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau	✓	✓	✓
Camera lùi	✓	✓	✓

Giải Pháp Quản Lý Đội Xe Thông Minh

Xuyên suốt gần 30 năm phát triển tại thị trường Việt, Ford Transit đã trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trường học và các công ty vận tải hành khách. Để giải quyết hạn chế trong công tác quản lý đội xe một cách thủ công, Ford Việt Nam giới thiệu Upfleet gồm một bộ giải pháp dịch vụ toàn diện để tối ưu hóa hoạt động của đội xe, tối ưu thời gian xe hoạt động. Bộ giải pháp Upfleet gồm Giải pháp dịch vụ Uptime và Giải pháp Quản lý Đội xe.

Giải pháp dịch vụ Uptime

Dựa trên kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn toàn cầu của Ford khi phát triển các mẫu xe thương mại, bộ giải pháp này giúp mang lại hiệu quả và sự thuận tiện trong quy trình Bảo



dưỡng Đội xe, hướng tới mục tiêu giảm 80% thời gian xe phải ngừng hoạt động. Bộ giải pháp bao gồm:

1. **Dịch vụ Bảo dưỡng Thông minh:** Phân tích dự đoán tình trạng xe để đề xuất nhu cầu dịch vụ dựa trên thực tế sử dụng xe
2. **Trung tâm Điều hành Uptime:** Đội ngũ điều phối viên Uptime được đào tạo đặc biệt chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng xe, sắp xếp và phối hợp với doanh nghiệp lên lịch làm dịch vụ để phòng ngừa sự cố có thể xảy ra, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của xe.
3. **Dịch vụ Ưu việt:** Các gói dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa được thiết kế riêng cho khách hàng của Transit

Giải pháp Quản lý Đội xe

Dịch vụ đăng ký theo gói cung cấp các công cụ kỹ thuật số giúp quản lý doanh nghiệp hiệu quả, cải thiện hiệu suất kinh doanh, bao gồm:

1. **Ứng dụng trên website:** cho phép chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý giám sát hoạt động và phân tích hiệu quả của đội xe thông qua nền tảng số.
2. **Ứng dụng trên điện thoại:** cung cấp cho tài xế trải nghiệm lái xe liền mạch, theo dõi thời gian thực và các thông tin đón/trả khách tại mỗi điểm dừng.

Tạo Chuẩn Mực Mới Trong Phân Khúc Xe Thương Mại Tại Việt Nam

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1997, Ford Transit đã khai mở phân khúc xe thương mại hạng nhẹ tại Việt Nam. Từ năm 2013, mẫu xe liên tục dẫn đầu thị trường, đạt hàng loạt thành tích kinh doanh và giữ vững vị trí đứng đầu phân khúc với hơn 60% thị phần.

Ngoài phong cách, sự thoải mái, tính an toàn và hiệu suất mạnh mẽ của một phương tiện di chuyển, Ford Transit Hoàn Toàn Mới với bộ giải pháp kinh doanh sẽ trở thành đối tác đáng tin cậy hơn nữa của khách hàng Việt Nam, giúp các doanh nghiệp gặt hái nhiều thành công mới.

Thêm vào đó, Ford Việt Nam đã hợp tác cùng với đối tác GMC Auto chuyên cung cấp các xe vận tải hành khách hạng sang tại Việt Nam, một Hãng nâng cấp đạt chuẩn của Ford (QVM), để giới thiệu hai phiên bản xe cao cấp: Ford Transit Limousine 10 chỗ và 12 chỗ, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Việt Nam. Các sản phẩm nâng cấp này được sản xuất dưới quy trình nghiêm ngặt của Hãng nâng cấp đạt chuẩn của Ford. Chúng được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu về kỹ thuật, an toàn và chất lượng. Các phiên bản Transit Limousine được phân phối qua hệ thống đại lý toàn quốc của Ford.



Transit Hoàn Toàn Mới có các tùy chọn màu sắc: Trắng, Vàng Cát, Bạc, Nâu, Đen.

Phiên Bản và Mức Giá

Ford Transit Hoàn Toàn Mới phiên bản Trend và Premium sẽ được giao tới tay khách hàng vào đầu tháng 8/2024. Phiên bản Premium Plus dự kiến sẽ được giao tới tay khách hàng từ giữa tháng 9/2024.

Phiên bản	Giá bán lẻ khuyến nghị (gồm VAT)
Transit Trend 16 chỗ	905,000,000 VNĐ
Transit Premium 16 chỗ	999,000,000 VNĐ
Transit Premium+ 18 chỗ	1,087,000,000 VNĐ
Transit Limousine 10 chỗ	1,379,000,000 VNĐ
Transit Limousine+ 12 chỗ	1,499,000,000 VNĐ
Gói Giải pháp Quản lý Đội xe 12 tháng	499,000 VNĐ/ xe
Gói Giải pháp Quản lý Đội xe 36 tháng	999,000 VNĐ/ xe

###

Về Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) là một công ty toàn cầu có trụ sở tại Dearborn, Michigan, cam kết giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mọi người được tự do di chuyển và theo đuổi ước mơ của mình. Kế hoạch Ford + của công ty nhằm tăng trưởng và tạo ra giá trị từ sự kết hợp các điểm mạnh hiện có, năng lực mới và mối quan hệ luôn bền chặt với khách hàng để làm phong phú thêm trải nghiệm và nâng cao lòng trung thành của những khách hàng đó. Ford phát triển và cung cấp các loại xe tải Ford, xe thể thao đua dụng, xe tải thương mại, xe hơi thương mại và xe hơi hạng sang Lincoln, cũng như các dịch vụ kết nối. Công ty hiện thực hóa điều này thông qua ba phân khúc kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm gồm: Ford Blue, chế tạo các dòng xe xăng và xe hybrid mang tính biểu tượng về kỹ thuật; Ford Model e, phát triển các mẫu xe điện đột phá sở hữu hệ thống phần mềm đem đến những trải nghiệm số vượt trội cho khách hàng; và Ford Pro, hỗ trợ khách hàng thương mại chuyển đổi và mở rộng kinh doanh với sự đồng hành của các phương tiện và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của họ. Ngoài ra, Ford đang theo đuổi các giải pháp di chuyển thông qua Ford Next và cung cấp các dịch vụ tài chính thông qua Ford Motor Credit Company. Ford có khoảng 177.000 nhân viên trên toàn thế giới. Thông tin thêm về công ty, các sản phẩm và dịch vụ của công ty có sẵn tại corporate.ford.com.